

VPBankSME nhận giải thưởng quốc tế uy tín cho dịch vụ thanh toán trực tuyến tốt nhất

17:08 16/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Với đa dạng các giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, VPBank đã vượt qua nhiều ứng viên để giành giải thưởng uy tín "ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến tốt nhất" tại Việt Nam năm 2024 do International Finance Magazine trao tặng.

International Finance Magazine (IFM) đánh giá tiêu chí trao giải dựa trên sự đa dạng, vượt trội và ổn định của các giải pháp thanh toán mà VPBank cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Với một loạt các dịch vụ phong phú từ thẻ đến POS, cổng thanh toán... VPBankSME có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu và phù hợp với mọi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Đón đầu xu thế thẻ doanh nghiệp, VPBank đã triển khai dòng thẻ VPBiz giúp doanh nghiệp gia tăng sức mạnh vốn và quản trị dòng tiền hiệu quả, minh bạch cho mọi chi tiêu, tối ưu hóa chi phí trong hoạt động.

Ngoài các chính sách hoàn tiền hấp dẫn, hạn mức thẻ cao và trả góp lãi suất ưu đãi, thẻ VPBiz còn mang đến những quyền lợi đặc biệt khác cho khách hàng doanh nghiệp như trải nghiệm miễn phí dịch vụ phòng chờ sân bay, Fast Track, ưu đãi Green Fee các sân golf tại Việt Nam...



NGÂN HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2024

TRAO TẶNG BỞI

INTERNATIONAL
FINANCE



VPBankSME nhận giải thưởng quốc tế uy tín cho dịch vụ thanh toán trực tuyến tốt nhất.

Với nỗ lực số hóa quy trình mở thẻ cho doanh nghiệp và đem tới những sản phẩm tối ưu cho khách hàng, VPBankSME đã được Mastercard trao tặng 2 giải thưởng vào tháng 12/2023: Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng thẻ doanh nghiệp và ngân hàng tiên phong về giải pháp mã số thanh toán - ICCP. Tính tới tháng 11/2023, tổng số thẻ doanh nghiệp mở mới tại VPBank đã tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2022 với tỷ lệ kích hoạt lên tới 90%.

Về các giải pháp thanh toán, ngoài dịch vụ máy POS, smartPOS, VPBank đã ra mắt VPBank Tap2Phone (T2P) giải pháp cho phép các doanh nghiệp, cửa hàng và hộ kinh doanh sử dụng chính các thiết bị di động hệ điều hành Android làm thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ thay thế cho các máy POS, smartPOS truyền thống. Sản phẩm chấp nhận đa dạng các hình thức thanh toán không tiền mặt từ thẻ vật lý Contactless (Visa, MasterCard và Napas) đến bộ thanh toán Tap & Pay gồm Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, cùng tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Với T2P, khách hàng có thể hoàn tất giao dịch nhanh chóng và dễ dàng tích hợp với phần mềm quản lý bán hàng sẵn có, đồng thời được cung cấp đầy đủ các tính năng hỗ trợ tra soát giao dịch và quản lý doanh thu.

Cổng thanh toán trực tuyến EcomPay cũng là sản phẩm được VPBank thiết kế nhằm hỗ trợ doanh

nghiệp hòa vào dòng chảy thương mại điện tử một cách chủ động, phù hợp với cả mô hình doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp SME đã có nền tảng website.

Các đặc điểm nổi bật của EcomPay phải kể đến là tích hợp API đa nền tảng trên app và web với quy trình tinh gọn và linh hoạt, tuân thủ nghiêm ngặt về bảo mật thông tin, tốc độ xử lý giao dịch siêu tốc và tối ưu hóa tính năng quản lý.

Tính tới tháng 4/2024, tổng số lượng cổng thanh toán Ecompay của khách hàng VPBank đã đạt hơn 1.000 cổng với doanh số giao dịch lên tới gần 14 nghìn tỷ đồng. VPBank cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam ra mắt sản phẩm giải pháp mã số thanh toán ICCP - trợ thủ đắc lực giúp doanh nghiệp vận hành quản trị dòng tiền qua từng mã số định danh theo số lần sử dụng, hạn mức ngành hàng và thời gian hiệu lực, từ đó nâng cao tính bảo mật trong thanh toán trực tuyến và kiểm soát hiệu quả mục đích sử dụng.

Ngoài các dịch vụ tự phát triển, gần đây nhất, hệ thống thanh toán một chạm - chạm bằng thẻ EMV Contactless cho phương tiện giao thông công cộng do OneFin, MasterCard và VPBank hợp tác xây dựng và triển khai đã được thí điểm trên hệ thống xe buýt và xe điện tại TP.HCM, cho phép khách hàng thanh toán bằng đa dạng các loại thẻ trên thị trường khi di chuyển trên xe buýt và các phương tiện GTCC khác. Hình thức thanh toán này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn hỗ trợ các nhà khai thác GTCC tối ưu hóa công tác quản lý, dễ dàng khai thác và vận hành các tuyến dịch vụ.

“Với đa dạng các giải pháp thanh toán nói trên, Giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến tốt nhất tại Việt Nam năm 2024 là minh chứng rõ nét cho những đóng góp và cam kết của VPBankSME trong việc mang lại giá trị tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn là động lực thúc đẩy VPBank tiếp tục phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính vượt trội, góp phần vào sự thành công bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam” – đại diện VPBank chia sẻ.

International Finance Magazine (IFM) là tạp chí tài chính cao cấp được xuất bản bởi UK's International Finance Publications Limited, chuyên cung cấp các tin tức, đánh giá và phân tích về các thị trường tài chính trên toàn cầu. IFM sở hữu một lượng độc giả rất lớn tại các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông và đang trên đà phát triển nhanh tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương với lượng độc giả ngày càng tăng. Năm 2022, SME cũng đã được IFM trao tặng giải thưởng Best Micro - Business Development Bank 2022 cho VPBankSME vì những giá trị, dịch vụ vượt trội mang

đến cho doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến của VPBankSME, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 234 568 hoặc truy cập <https://smeconnect.vpbank.com.vn/the-va-giai-phap-thanh-toan>.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vpbanksme-nhan-giai-thuong-quoc-te-uy-tin-cho-dich-vu-thanh-toan-truc-tuyen-tot-nhat>